



ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ

ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างจากศูนย์ทะเบียนคนหางาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่มีคุณสมบัติตามลักษณะงานที่จะดำเนินการจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ

จึงได้จัดทำประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นายชัยชนะ พรมหา	
๐๒	นายนำพล จันทรสว่าง	
๐๓	นายวิสัน วาริพัฒน์	
๐๔	นายวิทยา อุดะสุข	
๐๕	นายรชานนท์ ประการแก้ว	

๒. วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือกภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์ ผู้คัดเลือกได้ต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนสูงเท่ากันให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าตามลำดับ โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

/วันที่...

วัน / เวลา	หมายเลข ประจำตัวสอบ	วิชา	สถานที่สอบ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	๐๑ - ๐๕	ความรู้ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (การสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน) บุคลิกภาพ อุปนิสัย ประสบการณ์ การทำงาน ความสามารถพิเศษ แนวคิดและทัศนคติ ในการตัดสินใจและการ แก้ไขปัญหาการทำงาน	ณ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดอำนาจเจริญ ภายในบริเวณ ศูนย์ราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๓. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน
จ้างเหมา ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในบริเวณ
ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ส.ต.ต.หญิง

(ดร.ธีรรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ